

bảo, nghĩa là sẽ chỉ phải dùng một viên mỗi tháng mà thôi và nhất là thuốc không dùng kích thích tố nữa, nghĩa là ít nguy hiểm hơn. Ở Mỹ, phòng nghiên cứu của viện bào chế Squibb cho biết là họ đã gần hoàn tất việc bào chế được thứ thuốc đó. Ngày đó, các cô gái mê say được buồng thả sẽ lợi dụng hết mình. Trái lại một số các cô khác có một nền giáo dục gia đình, tôn giáo hoặc luân lý vững chắc, sẽ không dễ bị cám dỗ. Các cô đó sẽ tự nhủ dành riêng trinh tiết cho người cùng chia sẻ cuộc sống với cô mà thôi. Chính họ mới là những người cần được sự khuyến bảo của chúng ta nhất là những cô gái hãy còn thơ ngây.

IV

VIỆC CẮT BAO QUI ĐẦU CÓ
CẦN THIẾT KHÔNG?

Giờ đây chúng ta xin đề cập đến tình dục của đứa con trai. Việc cắt bao qui đầu phải được nói đến trước tiên.

— Có đúng là việc cắt bao qui đầu trở thành máy móc ở những xứ Âu châu không?

Ở Pháp, việc cắt bao qui đầu ngày càng được áp dụng cho những đứa bé sơ sanh. Trong số thanh niên Pháp ngày nay, đa số của những đứa được cắt bao qui đầu không phải là người Do thái. Ở Mỹ đã có 85% con trai cắt bao qui đầu ngay lúc mới sanh. Chỉ trong vài chục năm nữa có lẽ số người không cắt bao qui đầu sẽ trở thành hiếm hoi.

— Việc cắt bao qui đầu như thế nào?

Công việc đó chỉ có vồn vẹn việc cắt và lấy ra lớp da thừa bao quanh đầu bộ phận sinh dục đàn ông.

— *Miếng da thừa đó không có ích lợi sao ?*

Nó dùng làm bao che chở cho đầu cơ quan sinh dục, rất nhạy cảm, và lớp da đó có ở khắp loài có vú. Thêm vào đó, ở loài người vì thời vị thành niên rất dài, lớp da đó che chở cho đầu ống tiêu của đứa bé sơ sanh khỏi bị dơ bẩn.

— *Như vậy lớp da đó ích lợi lắm sao ?*

Ngày nay nó mất đi một phần hữu ích vì đã có quần áo che chở dương vật. Loại quần áo đầu tiên của người tiền sử là một cái bao] kết bằng rom để che hạ bộ hay] một lớp da thú để đỡ lạnh vào mùa đông. Thêm vào đó các bà mẹ ngày nay tắm rửa đứa bé thường xuyên hơn khiến lớp da đó trở thành thừa.

— *Có phải đó là lý do để cắt bỏ nó đi không ?*

Vào tuổi dậy thì, dưới ảnh hưởng của những kích thích tố nam, lớp da đó mềm đi và rộng ra để giúp cho dương vật dễ truyền giống. Tuy vậy, theo một thống kê, 92% những người lớn hãy còn bị lớp da qui đầu làm vướng víu khi dương vật cương lên và nếu chẳng may lớp da đó chặt và dài quá nó sẽ làm cho dương vật khi cương không đạt đến độ lớn tối đa được. Đó là bệnh bao

qui đầu, và như thế phải cắt đi. Theo những hình ảnh còn lại từ thời thượng cổ, việc cắt bao qui đầu đã là một trong những cuộc giải phẫu đầu tiên. Như đề kỷ niệm nguồn gốc đó, nhiều giống dân man rợ như dân Hébreux trước kia dùng một lưỡi dao bằng đá hay dùng móng tay để cắt đi.

— *Nhưng tại sao việc cắt bao qui đầu lại được đem thi hành cho mọi con trai trong bộ lạc man rợ ?*

Những giống dân đó cho rằng lúc tới tuổi dậy thì, phải tổ chức một buổi lễ để đánh dấu bước đầu của đứa con trai bước vào bậc người lớn. Nhiều cuộc thử thách được đặt ra. Việc cắt bao qui đầu đối với họ thật là « Nhất cử lưỡng tiện » vì nó vừa là một cuộc thử thách và cũng lại là một dấu hiệu của giới người lớn. Họ đòi hỏi đứa con trai phải chịu đựng cuộc giải phẫu một cách can đảm. Nhiều khi người con trai còn phải chịu cùng lúc nhiều sự đau đớn khác nữa như lấy mật ở một tổ ong, nuốt một con cóc hay là chịu cho đánh gãy răng v. v... Đề ý nghĩa hóa việc hãm đã trở thành người lớn, người ta thường cho hãm một cái tên hay những bộ quần áo mới và bắt hãm

sống xa cha mẹ để gần gũi các cô gái. Lớp da cắt đi sẽ được đem cho các bà hoặc cho gia đình hẳn để làm kỷ niệm. Tại một vài bộ lạc ở Đông Bắc Phi Châu, vì gặp muốn được coi như là người lớn, nhiều cậu trai đã tự làm to bộ phận sinh dục của chúng bằng những chất nước kích thích. Đầu dương vật sẽ thò ra khỏi bao và cho người khác cái cảm tưởng là chúng đã cắt bao qui đầu. Điều này khiến chúng rất hãnh diện và đem đi khoe với mọi người.

— *Làm sao giải thích việc cắt bao qui đầu mà giống dân Do Thái hay áp dụng vào ngày thứ tám sau ngày sanh ?*

Trong số những giống dân thời cổ thi hành việc cắt bao qui đầu, dân Do thái là giống dân đầu tiên chấp nhận điều đó. Việc này phân biệt người Do thái với các giống dân khác và thay thế cho những vật hay người bị hy sinh để tế thần. Việc cắt bao qui đầu sớm còn có lợi là không gây xúc động vì những người lớn khi cắt thường có cảm tưởng bị thiếu khiến tình dục của họ giảm xuống. Việc cắt muộn còn có cái hại là làm trở ngại các cuộc giao hợp và có thể gây ra những lệch lạc về tình dục như đồng tính luyến ái, v.v...

— *Tuy vậy, tại sao ngày nay lại có việc cắt bao qui đầu một cách máy móc cho những đứa trẻ sơ sanh tại những nước văn minh ?*

Bởi vì người ta thấy rằng việc cắt sớm là một phương cách để phòng bệnh ung thư.

— *Như vậy việc cắt bao qui đầu ngừa được bệnh ung thư chăng ?*

Nó làm giảm một vài hình thức ung thư thông thường ở bộ phận sinh dục, nhưng không phải là tất cả mọi loại ung thư. Cách đây vài năm, một tờ tuần báo ở Ba lê có quả quyết rằng việc cắt đó ngăn được cả bệnh ung thư óc nữa !

— *Vậy việc cắt đó có thật sự ngăn được loại ung thư nào ?*

Đầu tiên là ung thư bộ phận sinh dục nam — Bệnh đó ít thấy ở giống dân Âu châu nhưng có rất nhiều ở giống da màu. Hình thức ung thư đó bao trùm gần phân nửa các loại ung thư ở người Việt Nam, quá phân nửa ở giống da đen Nam Phi và một phần tư ở giống Ấn Độ. Việc cắt bao qui đầu ngừa được hoàn toàn. Sau nhiều cuộc nghiên cứu người ta thấy là chỉ có một người Do thái bị ung thư ở bộ phận sinh dục và người Do thái đó lại... không cắt

bao qui đầu. Nhiều người cho rằng ông ta chịu sự trừng phạt thay cho cha mẹ ông.

— Có còn loại ung thư nào khác thông thường hơn mà việc cắt ngăn được không ?

Có lẽ là loại ung thư prostate : đó là bệnh số một của người già. Nó gây ra những sự đau đớn lâu dài và khủng khiếp. Cách đây độ chừng một chục năm, hai nhà chuyên môn về nước tiểu ở Nữ Uóc, đã từng chữa cho 1300 người Do thái mắc bệnh về đường tiểu tiện, đã quả quyết rằng những người cắt bao qui đầu ít bị ung thư prostate hơn người chưa cắt đến 10 lần. Vào tháng 6 năm 1964, tại một hội nghị y khoa ở Miami, hai nhà chuyên môn trên xác nhận lại một lần nữa nhận xét của họ. Tuy vậy tác dụng ngăn ngừa được chứng ung thư prostate do sự cắt qui đầu chưa được kiểm chứng đầy đủ.

— Còn cần gì thêm nữa để chứng minh tác dụng ngừa ung thư của việc cắt bao qui đầu nơi giống da trắng ?

Người vợ là người được hưởng ảnh hưởng tốt lành đó nhiều nhất : nó ngăn ngừa bệnh ung thư tử cung của người đàn bà trong một tỷ lệ lớn. Đó là hình thức ung thư nhiều thứ hai và là nguyên nhân gây ra một phần mười số tử

vong ở Âu Châu — Việc cắt bao qui đầu làm giảm đi được 3/4, nghĩa là nó có một lợi ích vô cùng đối với phái đẹp. — Ở Mỹ, hai nhà sản học đã từng chữa cho hàng vạn nữ tu trong khoảng 20 năm, tiết lộ rằng không có một người nào bị ung thư tử cung cả. Người ta đã nghĩ rằng sự trong sạch của họ đã ngăn bệnh đó — Ở Ấn Độ, nơi các cô có chồng sớm bệnh thường xuất hiện cũng như xuất hiện ở các cô điếm ở khắp nơi. Tuy vậy người ta nhận thấy rằng nếu sự gần nhau quá nhiều dễ gây ra bệnh ung thư tử cung thì đa số là do những ông chưa cắt bao qui đầu. Dưới thời Hitler, một nhà sản học lừng danh người Đức nhận thấy rằng đàn bà Do thái ít bị ung thư tử cung, ông cho rằng nguyên do là do việc cắt bao qui đầu của người chồng, nhưng ông không dám nói để khỏi bị buộc tội là đã cứu vớt một giống dân đang bị săn đuổi. Sau chiến tranh giả thuyết trên được xác nhận ở Mỹ qua những cuộc thống kê — Việc cắt bao qui đầu làm bệnh ung thư tử cung trở nên hiếm hoi nơi người đàn bà có chồng — Phụ nữ Mỹ đã tranh đấu ráo riết để việc cắt bao qui đầu được thi hành một cách tổng quát.

— Tại sao sự cắt bao qui đầu lại có thể làm giảm được bệnh ung thư ?

Khi da qui đầu bị cắt, sự bài tiết chất nhờn

không còn nữa ; sự bài tiết đó có thể gây ra bệnh ung thư. Người ta đã lấy được số lượng chất nhờn đó ở một con ngựa và chích cho một con chuột và thấy xuất hiện nhiều vết sưng nguy hiểm trên thân thể con chuột. Người ta cũng còn nhận thấy rằng 9/10 bệnh ung thư bộ phận sinh dục là có kèm theo sự bọc da qui đầu và chất nhờn tụ lại ở dưới qui đầu.

— *Chỉ riêng với lý do vệ sinh, người đàn ông có nên cắt không ?*

Rất nên vì như vậy việc rửa ráy sẽ dễ dàng hơn và những ký sinh trùng sẽ không thể ẩn nấp tụ tập dưới qui đầu được nữa : đó cũng là một nguyên nhân thường gây ra bệnh huyết trắng ở người đàn bà.

— *Việc cắt đó có làm giảm những bệnh hoa liễu không ?*

Việc rửa ráy được dễ dàng cho nên những bệnh loại đó ít bị lây hơn. Ở Syrie, một cô điếm mắc bệnh tiếp 4 người khách chơi trong số đó có 1 người Hồi có cắt và 3 người Công giáo không cắt : Chỉ có 3 người Công giáo là bị mắc bệnh mà thôi.

— *Khả năng về giao hợp có thay đổi khi cắt bao qui đầu không ?*

Người ta cho rằng nó làm dương vật ngắn đi, nhưng các nhà tình dục học lại không đồng ý với nhau ở điểm đó : Một ông cho là nó làm ngắn đi trong khi một ông khác lại thấy nó dài ra ở những người Hồi, Ai cập và Ấn độ. Việc cắt làm qui đầu tiếp xúc ngay với bên ngoài sẽ làm lớp da khô đi và dày lên vì thế trở nên ít nhạy cảm hơn, cũng chính vì thế mà kéo dài được cuộc giao hoan hơn. Ngay từ thời Trung cổ, một bác sĩ Do thái lừng danh, ông Maimonide cho đó là lý do chính của việc cắt và rất hữu ích cho người vợ. Năm 1961, một nhà sản học nhận thấy rằng nhiều phụ nữ Mỹ hiểu biết thường chọn những người đàn ông đã cắt để được hưởng khoái cảm nhiều hơn.

— *Sự cắt bao qui đầu có gặp phải những sự chống đối về lý tưởng nào ?*

Người ta trách là việc đó làm quay trở lại thời xa xưa và « Do thái hoá » các người Công giáo. Nhưng thánh Jacques và thánh Pierre lại muốn dân Công giáo cắt và thánh Augustin lại muốn biến việc này thành thánh lễ. Sau cùng thánh Paul lại ra lệnh bỏ để thu hút được nhiều người vào đạo hơn. Tuy nhiên những người Công giáo ở Abyssinie vẫn tiếp

tục cắt. Tại một vài vùng Công giáo ở Âu châu, việc cắt được duy trì dưới một hình thức tượng trưng.

Vào lúc rửa tội, linh mục chủ lễ sẽ đi miệng mình vào hạ bộ đứa bé để ghi nhớ tập tục cắt. Việc đó, theo các nhà nhân chủng học A. Edwardes và R. Masters, còn được duy trì đến thế kỷ thứ 18. Dưới thời Nã phá Luân, tập tục đó bị cấm ở Pháp vì sợ truyền nhiễm bệnh hoa liễu.

— Nếu những người bị cắt một cách bất đắc dĩ thì họ có thể nối lại lớp da đó được không ?

Ngay từ thời Cổ, người Hy Lạp không cắt cho là qui đầu như vậy trông khêu gợi như đầu vú và họ phá ra cười trên chộc những lực sĩ Do thái có cắt trong những cuộc tranh đua thể thao. Những người Do thái đó gương quá liền mang thêm một vòng da giả. Gần đây, một chuyên gia giải phẫu cho biết rằng ông ta có thể vá lại lớp da qui đầu bị cắt. Điều này làm những ông yêu thiên nhiên hay những ông bị cắt da qui đầu vào lúc nhỏ, rất lấy làm sung sướng.

V

THỦ DÂM

Vi đã quyết định đề cập một cách hoàn toàn thẳng thắn đến những khía cạnh chính của đời sống tình dục của các cậu trai ; chúng ta không thể bỏ qua vấn đề thủ dâm. Người ta đã nói, đã viết nhiều điều sai lầm về vấn đề này, một vấn đề đòi hỏi nhiều xác thực và thành thật. Vậy trước hết, thủ dâm là gì ?

Voltaire đã định nghĩa nó như một « Sự lạm dụng chính mình bởi chính mình ». Nó đã xuất hiện trên những phiến đá cổ Ai Cập qua hình ảnh thần Osiris đang gieo sự sống cho nhân loại bằng tay mình. Ở Héliopolis, những pháp sư thờ thần Osiris lập lại hành động đó trước cử tọa. Chữ « thủ dâm » (masturbation) dùng chỉ việc tự thỏa mãn bắt nguồn từ những điển tích La tinh và có từ thời Cổ La mã.

— Người La mã có lo ngại về thói quen đó không ?

Gần như không ; người Hy Lạp cũng vậy. Họ coi việc đó là thường. Y sĩ lừng danh